

CÔNG TY CP CAO SU TÂN BIÊN ĐƯA VÀO SỬ DỤNG CHÍNH THỨC ỨNG DỤNG EUDR – TBRC

Ngày 21/3/2025, Công ty CP cao su Tân Biên đưa vào sử dụng chính thức hệ thống ứng dụng EUDR – TBRC, nhằm thích ứng các quy định chống phá rừng của Liên minh Châu Âu (EUDR) về quản lý nhập khẩu và xuất khẩu các hàng hoá, sản phẩm có liên quan đến đất rừng và suy thoái rừng.

Trong bối cảnh toàn cầu đang nỗ lực bảo vệ hệ sinh thái và ứng phó với biến đổi khí hậu, việc tuân thủ các quy định Quốc tế về môi trường trở thành tiêu chí bắt buộc đối với các doanh nghiệp xuất nhập khẩu.



Quang cảnh Hội nghị

Đến tham dự Hội nghị về phía Lãnh đạo Công ty CP cao su Tân Biên có ông Lâm Thanh Phú – Tổng Giám đốc Công ty, ông Trần Văn Toàn – Phó TGD Công ty, ông Dương Tấn Phong – Phó TGD Công ty. Về phía đơn vị tư vấn, Công ty CP Ecotech 2A có ông Nguyễn Công Ân – Giám đốc Công ty.



Ông Trần Văn Toàn – Phó TGD Công ty báo cáo và triển khai đưa vào sử dụng chính thức hệ thống DDS-EUDR (Hệ thống truy xuất và tuân thủ Quy định EUDR).

Phát biểu tại buổi bàn giao, ông Trần Văn Toàn – Phó Tổng giám đốc Công ty CP cao su Tân Biên khẳng định tầm quan trọng của công tác xây dựng hệ thống Cơ sở dữ liệu thích ứng Quy định về chống phá rừng của liên minh Châu Âu (EUDR) đặc biệt là công tác xuất khẩu sản phẩm mủ cao su sang thị trường Châu Âu.

Nhằm thích ứng các quy định chống phá rừng của EUDR về quản lý nhập khẩu và xuất khẩu các hàng hoá và sản phẩm có liên quan đến mất rừng và suy thoái rừng, trong năm 2024, Công ty CP cao su Tân Biên đã hợp đồng với Công ty Cổ phần Ecotech 2A xây dựng hệ thống Quản trị EUDR – TBRC.

Sau một hthời gian xây dựng và thực hiện thích ứng quy định về chống phá rừng của liên minh Châu Âu (EUDR) đến nay Công ty Cổ phần Ecotech 2A tổ chức bàn giao đưa vào sử dụng hệ thống Quản trị EUDR – TBRC cho Công ty CP cao su Tân Biên.

Qua hệ thống quản trị, lãnh đạo và nhân viên của Công ty, các đối tác thực hiện công tác truy xuất nguồn gốc sản phẩm trên toàn bộ diện tích cao su Công ty đang quản

lý như: Vùng trồng, vị trí địa lí, giống cây, năm trồng, năm khai thác, thời gian mở cạo và sản lượng thu hoạch...



Lãnh đạo Công ty CP cao su Tân Biên tặng hoa cảm ơn Công ty CP Ecotech 2A đã hợp tác, hỗ trợ Công ty áp dụng phần mềm truy xuất nguồn gốc



Hai đơn vị chụp hình lưu niệm

Việc áp dụng phần mềm truy xuất nguồn gốc sẽ giúp các nhân viên thực hiện nhiệm vụ giảm thiểu việc nhập dữ liệu nhiều lần trên các chương trình soạn thảo cũng như thống kê số liệu của máy tính mà có thể truy xuất trực tiếp dữ liệu cho việc in ấn phục vụ cho báo cáo số liệu bằng văn bản.

Với bước tiến quan trọng này, Công ty CP cao su Tân Biên sẽ tiếp tục giữ vững tinh thần tiên phong, hướng đến những giá trị xanh – sạch – bền vững cho doanh nghiệp và cộng đồng.

MINH TÀI